

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Brampton và Metrolinx tiếp tục tiến hành kế hoạch Xe Buýt Nhanh Queen Street

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 18 tháng 12 năm 2020) – Thành Phố Brampton và Metrolinx đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc lập kế hoạch giao thông, tiến tới giai đoạn tiếp theo của [kế hoạch Xe Buýt Nhanh \(BRT\) Queen Street](#).

Queen Street, hành lang giao thông nhanh được chọn lựa trong [Kế Hoạch Giao Thông Tổng Thể](#) của thành phố là hành lang giao thông nhộn nhịp nhất ở Brampton với hơn 28.000 khách hàng đi lại mỗi ngày trong tuần. Với dân số và việc làm trong thành phố được dự đoán sẽ tăng khoảng 40 đến 50% trong 25 năm tới, nhu cầu đi lại trong hành lang cũng sẽ tăng lên. Giao thông nhanh chóng là điều cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng dân số và việc làm, cải thiện kết nối và cung cấp lựa chọn di chuyển cạnh tranh cho cư dân Brampton

Kế hoạch BRT Queen Street đề xuất nâng cấp các dịch vụ Züm hiện có trên Queen Street đối với toàn bộ tuyến xe buýt nhanh có các làn đường dành riêng cùng với việc mở rộng Đường Đi Nhanh BRT Viva từ Vùng York. Trong giai đoạn tiếp theo của kế hoạch này, Thành Phố và Metrolinx có thể bắt đầu chuẩn bị cho một đánh giá môi trường có thể bắt đầu vào đầu năm tới, dẫn tới trường hợp kinh doanh thiết kế sơ bộ.

Để biết thêm thông tin về Xe Buýt Nhanh Queen Street, truy cập www.brampton.ca/QSBRT

Thông Tin Cơ Bản:

- Gần 21.000 khách hàng sử dụng dịch vụ Rapid Transit Züm hiện tại của Brampton (các tuyến 501/501A/501C).
- Brampton có một trong những hệ thống giao thông phát triển nhanh nhất ở Canada. Trong thập kỷ qua, lượng hành khách đã tăng 160% so với 27% của tốc độ tăng trưởng dân số và lượng hành khách đi lại trên đầu người tăng gấp đôi trong cùng thời gian.
- Kế hoạch giao thông nhanh trên Queen Street phù hợp với [kế hoạch giao thông khu vực tổng thể](#) do Metrolinx chỉ đạo.
- Khu vực kế hoạch chính của Trường Hợp Kinh Doanh Ban Đầu BRT Queen Street tập trung vào hành lang Queen Street-Cao Tốc số 7 giữa Đường Mississauga tại Brampton ở phía tây, đến Trung Tâm Đô Thị Vaughan ở Thành Phố Vaughan ở phía đông.
- Kế hoạch này đã tái khẳng định Queen Street là một dự án “Đang Trong Quá Trình Phát Triển” và là thành phần chính của Mạng Lưới Giao Thông Nhanh Thường Xuyên trong Kế Hoạch Giao Thông Khu Vực năm 2041.

Lưu ý: dữ liệu hành khách trong điều kiện hoạt động bình thường trước khi thay đổi dịch vụ do COVID-19 vào tháng 3 năm 2020.

Trích dẫn

“Chúng tôi hoan nghênh thông báo này và cảm ơn Metrolinx đã lãnh đạo và cam kết tiếp tục thúc đẩy kế hoạch Xe Buýt Nhanh Queen Street. Giao thông là một phần không thể thiếu của một cộng đồng và nền kinh tế lành mạnh, và tiến tới những công trình nền tảng như thế này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ sự phát triển của một thành phố đa dạng, trẻ trung, năng động và đang phát triển nhanh chóng. Hội Đồng

Thành Phố Brampton mong tiếp tục hợp tác với các đối tác tại Metrolinx để thúc đẩy dự án quan trọng này.”

– *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Brampton là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada và đầu tư vào giao thông là chìa khóa để xây dựng một thành phố toàn diện, an toàn, bền vững và thành công. Thúc đẩy BRT Queen Street là chìa khóa để cải thiện khả năng tiếp cận giao thông, đồng thời nâng cao Brampton như một Thành Phố Xanh và đạt được mục tiêu thay đổi khí hậu là giảm thiểu 80% khí nhà kính vào năm 2050. Đây là một ví dụ tuyệt vời khác về cách cư dân được hưởng lợi khi các cấp chính quyền khác nhau cùng nhau thực hiện.”

– *Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Đây là một tin thú vị đối với chúng tôi tại Thành Phố. Với trục giao thông nhanh dọc theo Queen Street, chúng tôi có thể thúc đẩy mật độ cao hơn tại Brampton và khu vực này như một điểm đến đáng sống, làm việc, vui chơi. Queen Street BRT không chỉ liên kết một số điểm đến chính của thành phố, mà còn cung cấp một kết nối quan trọng trong hành lang liên vùng lớn hơn, nối trung tâm thành phố Brampton với Trung Tâm Thành Phố Bramalea, Trung Tâm Đô Thị Vaughan, Trung Tâm Richmond Hill, Trung Tâm Markham, và nhiều vùng khác nữa.

– *Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Quận 9 & 10*

“Trong khi chúng tôi tiếp tục ứng phó với đại dịch COVID-19, nhân viên vẫn cam kết thực hiện các công việc cần thiết và quan trọng để giữ cho thành phố của chúng tôi phát triển. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhân viên Thành Phố và nhóm Metrolinx, vì đã tiếp tục cộng tác trong việc thúc đẩy dự án quan trọng này. BRT Queen Street là chìa khóa để nâng cao các Ưu Tiên trong Nhiệm Kỳ Hội Đồng và sẽ giúp củng cố hơn nữa vị trí của Brampton trong Hành Lang Đổi Mới.”

– *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca